

Số: /BC-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01

Trong tháng 01/2023, UBND tỉnh tập trung triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão. Triển khai Nghị Quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị, công bố Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải pháp chủ yếu, nhiệm vụ cụ thể thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh và Văn bản số 20/UBND-TH ngày 03/01/2023 thông báo một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đối với các huyện, thị xã, thành phố. Đến nay, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành việc phân bổ kế hoạch năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc, triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh và các hoạt động văn hóa, xã hội, an ninh, trật tự và an toàn giao thông; đồng thời, đã tổ chức chu đáo cho nhân dân địa phương đón Tết Nguyên đán Quý Mão đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong tháng 01 đạt được một số kết quả nổi bật, cụ thể như sau:

1. Về sản xuất nông, lâm, thủy sản

Trọng tâm sản xuất nông nghiệp tháng này là tiếp tục gieo sạ và chăm sóc cây trồng vụ Đông Xuân 2022-2023, tăng cường hoạt động kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ trong tháng cao điểm Tết. Chăn nuôi phát triển ổn định, các cơ sở chăn nuôi đảm bảo nguồn cung cho dịp Tết Nguyên đán. Sản xuất lâm nghiệp tập trung chuẩn bị mặt bằng, ươm và chăm sóc cây giống cho công tác trồng rừng, tăng cường công tác bảo vệ rừng, chống cháy rừng.

Về trồng trọt: toàn tỉnh đã gieo sạ 45.890 ha lúa Đông Xuân, đạt 97,5% kế hoạch, tăng 0,3% so với cùng kỳ. Diện tích chưa gieo sạ khoảng 1.223 ha tập trung tại các địa phương: Quy Nhơn, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát và Tuy Phước.

Diện tích gieo trồng một số cây trồng cạn khác như sau: Cây ngô 1.035 ha, giảm 31,5%; lạc 4.296 ha, tăng 27,2%; rau các loại 2.692 ha, tăng 23,9%; đậu các loại 731 ha, giảm 16,7% so với cùng kỳ. Tiến độ gieo trồng một số cây

trồng cạn còn chậm so với kế hoạch là do trong cuối tháng 12 và đầu tháng 01/2023 trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, nên người nông dân chưa xuống giống. Hiện nay, nông dân đang tiếp tục làm đất, gieo trồng các cây trồng cạn vụ Đông Xuân 2022-2023.

Về chăn nuôi: Trong tháng tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh nhìn chung phát triển ổn định, công tác tái đàn được triển khai hiệu quả, tổng đàn vật nuôi tăng mạnh nhằm đảm bảo nguồn cung thực phẩm trong dịp Tết. Bên cạnh đó, người dân cũng chủ động thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, giảm thiểu dịch bệnh. Tổng đàn vật nuôi tháng 01/2023 như sau: Đàn bò 302.700 con, tăng 1,6%; đàn lợn 653.700 con (*không tính lợn con theo mẹ*), giảm 0,9%; đàn gia cầm 9,1 triệu con, tăng 3,3% so với cùng kỳ.

Nhờ triển khai tốt công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh; tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm cơ bản được kiểm soát tốt, không có dịch bệnh xảy ra; tăng cường hướng dẫn các địa phương, người chăn nuôi triển khai các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; đôn đốc tiêm phòng vắc xin, vệ sinh tiêu độc khử trùng và hướng dẫn chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho động vật trong thời gian trước, trong và sau Tết.

Về lâm nghiệp: Sản xuất lâm nghiệp trong tháng Một tập trung chủ yếu là công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Hiện nay, các đơn vị đang chuẩn bị thực hiện công tác chăm sóc rừng đợt 1 năm 2023 theo đúng lịch thời vụ, tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Ngành Kiểm lâm phối hợp với các ngành, các địa phương thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, bảo vệ rừng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng vùng giáp ranh giữa các huyện trong và ngoài tỉnh; đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trước, trong và sau Tết. Trong tháng trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng, phá rừng.

Về thủy sản: Tháng 01/2023, thời tiết thuận lợi cho hoạt động khai thác thủy sản, nhưng là tháng có Tết Nguyên đán nên số lượng thuyền viên tham gia hoạt động khai thác thiếu hụt trầm trọng, một số tàu thuyền phải nằm bờ do không đủ thuyền viên để đi biển. Vì vậy, số lượng tàu cá hoạt động khai thác giảm đáng kể so với cùng kỳ.

Sản lượng khai thác thủy sản tháng 01 ước đạt 15.940 tấn, giảm 18,1% so với cùng kỳ. Riêng khai thác cá ngừ đại dương ước đạt 1.170 tấn, giảm 13,4% so với cùng kỳ.

Trong tháng, đã tổ chức kiểm tra 116 lượt tàu rời cảng và 55 lượt tàu cập cảng đảm bảo đạt tỷ lệ kiểm tra theo quy định. Xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác quản lý tàu cá, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định giữa UBND tỉnh Bình Định và UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

2. Về sản xuất công nghiệp, xây dựng

Do tháng 01 năm nay có một số ngày làm việc trùng với lịch nghỉ Tết

Nguyên đán, số ngày làm việc ít nên chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 01 giảm 11,3% so với tháng trước nhưng tăng 2,92% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,93%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 7,61%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,66%; riêng ngành khai khoáng giảm 22,6% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp là do áp lực lạm phát ở nhiều nước trên thế giới tăng cao và kéo dài, chi phí đầu vào tăng cao dẫn đến hầu hết các ngành sản xuất công nghiệp trong tỉnh đang gặp nhiều khó khăn về đơn hàng mới, phải thu hẹp quy mô sản xuất. Ngoài ra hàng hóa tồn kho khá cao, chỉ một số ít ngành tăng trưởng ở mức khá nên góp phần chỉ số sản xuất công nghiệp cả tỉnh tăng so với cùng kỳ; bên cạnh đó, trong tháng 01/2023 là dịp nghỉ Tết nên số ngày sản xuất cũng ít hơn so với tháng trước.

Các chương trình khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Hoạt động sản xuất tại các làng nghề tiêu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh khá sôi động, nhất là các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết của người dân như: Bánh tráng, bún các loại, nem chả, thịt chế biến, bánh kẹo, mứt, tranh ảnh nghệ thuật, đồ thủ công mỹ nghệ... Các sản phẩm của các làng nghề đã đáp ứng phần lớn nhu cầu tiêu dùng của người dân trong tỉnh.

Các Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư, xây dựng nhà xưởng và hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh tạo việc làm, tăng thu nhập và an sinh xã hội.

Ngành xây dựng đã triển khai các kế hoạch thực hiện các giải pháp đột phá để nâng cao tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung và nâng cao tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

3. Về thương mại, dịch vụ, tài chính

Tháng 01/2023 rơi vào dịp Tết nên nhu cầu mua sắm tại các chợ truyền thống, siêu thị và trung tâm thương mại rất nhộn nhịp, sôi động. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, nhiều doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ đã chủ động nhập hàng mới, tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giá cả hợp lý với nhiều loại mặt hàng giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng và phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các địa phương cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường hàng hóa và giá cả, bảo đảm an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nguồn cung hàng hóa dồi dào về số lượng, phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng và lưu thông hàng hóa, không có hiện tượng khan hiếm gây “sốt” giá hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết. Hoạt động thương mại miền núi được quan tâm đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của đồng bào, góp phần ổn định giá cả thị trường miền núi.

Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 01 đạt 9.224 tỷ đồng, tăng 7,7% so với tháng trước và tăng 9,9% so với cùng kỳ. Các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đã có kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng trong dịp Tết như bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, hoa quả... kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với những tổ chức, cá nhân lợi dụng nhu cầu mua sắm của nhân dân trong dịp Tết để đầu cơ, ép giá, đưa tin thất thiệt nhằm gây bất ổn thị trường, trục lợi bất chính, chống vận chuyển và kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết.

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trước Tết được tăng cường góp phần đáng kể ổn định thị trường và giá cả hàng hoá. UBND tỉnh đã chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tập trung kiểm tra các mặt hàng thiết yếu tiêu dùng phục vụ Tết về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, định lượng bao gói, nhãn hiệu; kiểm tra chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra và ngăn chặn hàng giả, hàng lậu nhất là các mặt hàng rượu ngoại, thuốc lá ngoại nhập lậu, đồ chơi trẻ em nguy hiểm; kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển tàng trữ và sử dụng các loại pháo trái phép.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 01 đạt 149,2 triệu USD, giảm 7,8% so với cùng kỳ. Nguyên nhân sụt giảm là do giá nguyên liệu thế giới tiếp tục tăng cao, tình hình lạm phát cao tại Mỹ và châu Âu, việc đứt gãy chuỗi cung ứng trong thời gian qua tiếp tục ảnh hưởng tới các hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các doanh nghiệp ngành dệt may đang phải đối đầu với nhu cầu suy giảm, tồn kho cao, chi phí nhân công tăng, lỗ tỷ giá... Các doanh nghiệp ngành chế biến gỗ xuất khẩu gặp nhiều khó khăn do đơn hàng sụt giảm, bị hủy, giãn thời gian giao hàng, phải sản xuất cầm chừng. Kim ngạch nhập khẩu đạt 35,3 triệu USD, giảm 9,6% so với cùng kỳ.

Vận chuyển hành khách, hàng hóa trong tháng được đảm bảo thông suốt. Để đáp ứng nhu cầu đi lại dịp Tết, các ngành chức năng làm việc với các doanh nghiệp vận tải huy động nhiều lượt xe khách phục vụ trong dịp này, số lượng xe tăng hơn so với cùng kỳ, nhu cầu đi lại của người dân được đáp ứng đầy đủ và thuận tiện hơn so với các năm trước.

Về du lịch: Để thu hút du khách đến tham quan, tạo không khí vui tươi mừng năm mới, ngành du lịch đã xây dựng, tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện, lễ hội như: Lễ hội Mai vàng An Nhơn lần thứ I - năm 2023; khai trương biểu tượng linh vật năm Quý Mão năm 2023, trang trí khuôn viên tượng đài Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Sinh Sắc và triển lãm ảnh về thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định năm 2022; triển lãm Báo Xuân Quý Mão năm 2023; hội thi làm bánh chưng, bánh tét; hội thi dựng cây nêu đón Tết cổ truyền; chương trình nghệ thuật đón chào năm mới; lễ hội kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa; lễ hội Chùa Bà Nước Mặn (Đô thị Nước Mặn)...

Lượng khách du lịch đến tỉnh đạt gần 500 nghìn lượt khách, tăng 44% so với cùng kỳ (*riêng trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, lượng khách du lịch đến tỉnh đạt khoảng 149,2 nghìn lượt khách*); doanh thu du lịch đạt 986 tỷ đồng tăng 121,2% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách Nhà nước ước tháng 01/2023 là 809,1 tỷ đồng, đạt 5,9% dự toán năm và giảm 52,8% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất; xổ số kiến thiết; thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại) là 623,4 tỷ đồng, đạt 9% dự toán năm, giảm 4,4%; thu tiền sử dụng đất là 160,1 tỷ đồng, đạt 2,9% dự toán năm, giảm 82,6%; thu xuất nhập khẩu là 14,3 tỷ đồng, đạt 1,4% dự toán năm, giảm 89,6% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách nhà nước là 1.810 tỷ đồng, đạt 9,7% dự toán năm, tăng 42,4% so với cùng kỳ.

Tổng nguồn vốn huy động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh ước đến 31/01/2023 là 91.950 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ; tổng dư nợ tín dụng là 97.100 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ (trong đó nợ xấu chiếm tỷ lệ khoảng 0,39% so với tổng dư nợ).

4. Về thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển

Kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương năm 2023 đã được UBND tỉnh giao ngay từ đầu năm tại Quyết định số 4279/QĐ-UBND ngày 19/12/2022. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh là 8.916,8 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương là 2.576,6 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 6.340,2 tỷ đồng. Riêng đối với nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 đang chờ hướng dẫn của Trung ương để thực hiện phân bổ chi tiết, dự kiến sẽ trình UBND tỉnh trong quý I năm 2023.

Ngay sau Hội nghị triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ và HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các chủ đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh cam kết tiến độ hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới năm 2023 và cam kết tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đã được giao, phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Tháng 1 năm 2023 rơi vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán nên việc triển khai thực hiện và giải ngân chủ yếu tập trung nửa đầu tháng 1 với kết quả giải ngân đạt 5,91%.

5. Về thu hút đầu tư

Về đầu tư nước ngoài (FDI): Trong tháng chưa phát sinh dự án mới trên địa bàn tỉnh.

Về đầu tư trong nước: Trong tháng 01, toàn tỉnh thu hút 08 dự án với tổng vốn đăng ký 5.801 tỷ đồng. Đồng thời, thực hiện tăng vốn 01 dự án với tổng vốn tăng thêm 13,75 tỷ đồng.

Về phát triển doanh nghiệp: Từ đầu năm đến 31/01/2023 có 68 doanh

nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 896,3 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước giảm 39,8% về số doanh nghiệp và giảm 32,3% về vốn đăng ký.

6. Về văn hóa – xã hội

Trong tháng, ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2022-2023; tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển Học sinh giỏi của tỉnh, chuẩn bị tham gia Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Tiên hành chỉ đạo việc đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; các trường THPT và các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, tiếp tục tổ chức hoạt động dạy học sau Tết vào ngày 30/01/2023.

Về văn hóa – thể thao: Các hoạt động văn hoá, thông tin, văn nghệ, thể dục thể thao, báo chí, phát thanh truyền hình chuẩn bị mừng Đảng mừng Xuân, đón tết Quý Mão 2023 được các ngành và các địa phương quan tâm. Xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình dạ hội mừng Đảng, mừng Xuân đón giao thừa Xuân Quý Mão 2023; Lễ kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789-2023); Lễ khai ấn đền thờ Đức Thánh Trần; tổ chức thực hiện biểu tượng linh vật năm Quý Mão; các địa phương cũng đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động phục vụ nhân dân vui Xuân đón Tết đây ý nghĩa, tạo không khí khá vui tươi, sôi động trong dịp vui Xuân, đón Tết.

Công tác bảo đảm *an sinh xã hội* dịp Tết Nguyên đán cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết, các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn... đã được thực hiện hiệu quả, vui tươi, đầm ấm, thiết thực. Đã triển khai thực hiện kịp thời Phương án dự trữ hàng hóa và bình ổn giá cả một số mặt hàng thiết yếu dịp Tết, với lượng hàng hóa tiêu dùng phục vụ trong dịp Tết năm nay có tổng trị giá khoảng 2.600 tỷ đồng, tương đương so với Tết năm trước. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong tỉnh. Tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường. Các cấp, các ngành của tỉnh đã tổ chức hoạt động cứu trợ, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, gia đình bị thiệt hại ở các vùng lũ, đồng bào dân tộc thiểu số; thăm hỏi các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết, các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn,... với tổng số kinh phí hơn 30,6 tỷ đồng và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã trao tặng với tổng số tiền trên 73,8 tỷ đồng.

Ngành Lao động phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi tình hình lương, thưởng Tết dương lịch và Tết nguyên đán năm 2023. Hầu hết các doanh nghiệp thực hiện tốt việc trả lương cho người lao động, không có doanh nghiệp nợ lương người lao động; chưa có tình trạng đình công, lãn công xảy ra trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh Covid-19, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức trực ban, trực cấp cứu 24/24 giờ nhằm phục vụ, bảo vệ sức khỏe của nhân dân trong dịp Tết. Ngành Y tế đã chủ động rà soát, siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh

Covid-19, nhờ đó, trong dịp Tết trên địa bàn tỉnh không bùng phát các dịch bệnh nguy hiểm ở người và ngộ độc thực phẩm. Công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh.

Ngành Khoa học Công nghệ, Thông tin truyền thông: Tập trung tuyên truyền chủ trương về thúc đẩy sản xuất; chống kinh doanh, sản xuất hàng giả; chống buôn lậu, kiểm soát giá cả thị trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn ngừa các thông tin sai lệch gây tác động xấu đến sản xuất kinh doanh và tâm lý người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

7. Về công tác nội chính

Trong tháng, ngành Thanh tra tập trung kết luận, xử lý các cuộc thanh tra đã thực hiện trong năm 2022 đồng thời triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2023. Công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo thực hiện theo quy chế và giải quyết kịp thời các vụ việc bức xúc, khiếu nại đông người.

Nhằm đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy, nổ, giảm thiểu tai nạn giao thông phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các Lễ hội đầu xuân, các lực lượng công an, quân đội đã chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng yếu trong tỉnh. Nhờ đó tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, công tác triển khai các kế hoạch bảo vệ các ngày Lễ lớn của tỉnh và cả nước được chú trọng.

Trong tháng toàn tỉnh đã xảy ra 08 vụ tai nạn giao thông, làm chết 08 người và bị thương 03 người, so với cùng kỳ giảm 01 vụ, giảm 01 người chết và tăng 01 người bị thương.

II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 02/2023

Trong thời gian đến, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, nhất là các chỉ tiêu, giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023 theo Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 và Công văn số 20/UBND-TH ngày 03/01/2023 của UBND tỉnh; trước mắt, chú trọng triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh, với quyết tâm giành thắng lợi vụ sản xuất Đông Xuân 2022-2023. Tiếp tục gieo trồng cây trồng cạn hết diện tích theo kế hoạch; tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhất là mở rộng đàn heo, đàn bò thịt chất lượng cao, nuôi gà đồi; chú trọng thực hiện công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo kế hoạch. Chỉ đạo triển khai xây dựng có hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) tại các địa phương. Tăng cường hoạt động khai thác thủy sản gắn với các biện pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách

hỗ trợ ngư dân khai thác xa bờ và khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU). Chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng và chăm sóc rừng trồng.

2. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng khai thác đất, đá, cát... trái phép; xử lý nghiêm đối với tổ chức và cá nhân vi phạm công tác quản lý, sử dụng đất đai. Triển khai quyết liệt, đồng bộ phương án xử lý vấn đề môi trường trên địa bàn tỉnh, nhất là trong vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý rác, chất thải, nước thải cả trong sản xuất và sinh hoạt; tăng cường thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực xử lý rác thải, chất thải, nước thải.

3. Theo dõi, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động nhằm đảm bảo tăng trưởng sản xuất công nghiệp theo kế hoạch; đôn đốc các doanh nghiệp sau Tết đi vào sản xuất ổn định. Chú trọng thúc đẩy phát triển các mặt hàng, nhóm hàng chủ lực, đang có lợi thế về thị trường, nguồn nguyên liệu... để góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp kích cầu, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; chuẩn bị chu đáo chương trình, kịch bản và các điều kiện có liên quan để đón đầu đợt cao điểm du lịch mùa Xuân; quan tâm tổ chức các Chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch Bình Định đến các thị trường tiềm năng trong và ngoài nước.

4. Triển khai quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để phục vụ thu hút đầu tư; đôn đốc các doanh nghiệp triển khai nhanh các dự án, nhất là các dự án đã đăng ký, cấp phép đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, kêu gọi, thu hút các dự án vào Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu, cụm công nghiệp và các khu, điểm du lịch. Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành và đi vào hoạt động các dự án đã đăng ký đầu tư, nhất là Dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định, Khu liên hợp gang thép và Cảng chuyên dùng Khu liên hợp gang thép Long Sơn, các dự án năng lượng tái tạo, công nghiệp, du lịch, khu vui chơi giải trí...

5. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đầu tư, xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, các công trình đã có trong kế hoạch năm 2023. Tập trung hoàn tất hồ sơ, thủ tục; đẩy nhanh tiến độ GPMB; đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh, gồm: Đường cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh; Đường ven biển đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân, các tuyến đường ngang kết nối Đông - Tây, các dự án tại Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa, đập dâng Phú Phong và các công trình trên lĩnh vực văn hóa, lịch sử...

6. Tăng cường công tác quản lý thu, đôn đốc thu, chống tình trạng thất thu, lạm thu, giảm nợ đọng thuế. Đảm bảo chi ngân sách theo đúng tiêu chuẩn, định

mức, đồng thời, triệt để tiết kiệm chi, cắt giảm các khoản chi không thật sự cần thiết; tăng dần tỷ trọng chi đầu tư phát triển và quan tâm bố trí kinh phí thực hiện các lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường,...

7. Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao. Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục gắn với tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chú trọng thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tiến độ tiêm vắc xin cho các đối tượng theo quy định. Đảm bảo sẵn sàng thuốc, vật tư, thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh trong mọi tình huống. Triển khai có hiệu quả các dự án, chương trình về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Tăng cường phát triển khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; phát triển mạnh, đồng bộ hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.

8. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và phòng, chống cháy, nổ. Tổ chức tốt công tác giao quân đợt 1 năm 2023 theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số; tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại đông người và các vụ việc tồn đọng, không để phát sinh điểm nóng.

9. Thực hiện nghiêm túc quy định của Trung ương về việc không sử dụng kinh phí ngân sách, tài sản công vào mục đích tham quan lễ hội, chi phí liên hoan gặp mặt đầu năm; cán bộ công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương không tham dự lễ hội trong giờ làm việc hành chính./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ (ở phía Nam);
- TT Tỉnh ủy;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Các cơ quan báo, đài;
- Lãnh đạo VP, CV;
- Lưu: VT, K3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Thanh